

## บรรณาธิการแถลง

วารสาร สพบ. ได้กลับมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งหนึ่งภายใต้การดำเนินงานของคณะผู้จัดทำชุดใหม่ โดยมีกองบรรณาธิการใหม่ช่วยงานบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วย รศ. ดร. สุวัฒน์ชัย เบียมปิติ รศ. ดร. อุทัย เลาหวิเชียร ผศ. ดร. วิวัฒน์ชัย อัครถาวร ผศ. ดร. สรยุทธ มีนะพันธ์ และ ผศ. ดร. สิงหา เจียมศิริ คุณพิศาสตร์ พรมน้อย ดำรงตำแหน่งรองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ ส่วนคุณวิจิต หล่อสุพรรณพร และ คุณอมรวิเชียร เป็นเจ้าหน้าที่วารสาร คณะผู้จัดทำวารสารชุดนี้ขอสัญญาว่าจะอุทิศเวลาให้การทำการวารสารอย่างเต็มที่ และหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านผู้อ่านดังที่เคยได้รับมาแล้วในอดีต

คณะผู้จัดทำวารสารใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจวิชาการทุกท่านเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร คณะผู้จัดทำยินดีจะรับพิจารณาบทความวิชาการทุกประเภท เพราะเราเชื่อในคุณค่าของความหลากหลายของวิชาการ และจะพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวิชาการจากบุคคลทุกฝ่าย ไม่เฉพาะแต่นักวิชาการเท่านั้น

บทความในฉบับนี้มีเนื้อหาสาระหลายเรื่อง ซึ่งไม่ได้กำหนดเป็นหัวข้อโดยเฉพาะ จะเห็นว่ามีความทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกของประเทศที่กำลังพัฒนา โดย สมนึก แสงเจริญ บทความวิเคราะห์และเสนอแนะเกี่ยวกับหน้าที่ของหน่วยราชการบางหน่วยงาน โดย ไกรยุทธ ธีรตยาสินันท์ นอกจากนี้ สุวัฒน์ สุขนธรังษี ได้เขียนบทความวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. ซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวพันกับบทความประเภทเดียวกันซึ่ง สุวัฒน์ สุขนธรังษี ได้เคยเขียนไว้ในฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2525 และ มานิต ศุทธสกุล ได้เขียนโต้แย้งไว้ในฉบับที่ 1 มกราคม 2526 ส่วน อัมมาร์ สยามวาลา เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ กนก วงษ์ตระหง่าน ได้เสนอบทความโต้แย้งความคิดของ ไพรัช กฤษณมณี เกี่ยวกับนโยบายและองค์กรรักษาระดับราคาข้าว

ซึ่งไพรัช กฤษณมิษ ได้ลงพิมพ์ในวารสาร สพบ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน 2526  
คณะผู้จัดทำเห็นว่าควรจะให้มีการนำความคิดทางวิชาการที่ขัดแย้งกันมาเสนอ เพราะเชื่อ  
ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการที่ดี และยังสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเพิ่มพูน  
ความสนใจในงานวิชาการอีกด้วย บทความของ Clem Tisdell เสนอปัญหาเกี่ยวกับการ  
บริหารและการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและควรแก่การพิจารณา  
อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าเงินตราจากต่างประเทศ แต่มัก  
จะมีผลกระทบในแง่ลบอีกมากมาย เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร  
และการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศที่สุด บทความของ  
Brian Foster และ Stephen Seidman ได้กล่าวถึงปัญหาของโครงสร้างชนบทไทยโดยใช้  
การวัดการมีส่วนร่วมทางพิธีกรรมทางสังคมของสมาชิกในหมู่บ้านเป็นเกณฑ์ เพื่อทดสอบ  
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของชนบทไทย

คณะผู้จัดทำขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เราจะ  
พยายามแก้ปัญหาล่าช้าของวารสาร เราพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นจากท่านผู้อ่าน  
ด้วย สวัสดิ์ค่ะ

จรัญ วิจิตรวาทการ